

แหล่งเรียนรู้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ วัดจอมปิง
หมู่ 5 บ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง



ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลนาแก้ว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

แหล่งเรียนรู้
วัดบ้านจอมปิง ชุมชนแห่งการเรียนรู้
หมู่ 5 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง



องค์ความรู้

วัดบ้านจอมปิงได้เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา การจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบลนาแก้ว แลและยังเป็นศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชนของหมู่บ้านจอมปิง และเป็นศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชนของตำบลนาแก้ว และวัดบ้านจอมปิงเป็นศูนย์ประสานงานให้กับพระวิทยากรกองทัพธรรมกองทัพไทย และได้มีกลุ่มผู้สูงอายุมาออกกำลังกาย เช่นการรำไทเก๊ก ทุกวัน พุธ พุธหัสบดี และวันศุกร์ ช่วงเวลา 09.00 – 11.30 น

การประชาสัมพันธ์โดยการใช้หอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน และการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับวัดและกลุ่มผู้เรียนได้รับการยอมรับบันทึกข้อตกลงร่วมมือ โครงการคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยร่วมกับ วัดจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

การบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเรียนรู้

โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้กับชุมชนด้วยความเต็มใจ การมีส่วนร่วมเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย บันทึกข้อตกลงร่วมมือ โครงการคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยร่วมกับวัดจอมปิง หมู่ 5 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง กิจกรรมและกระบวนกาที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นที่สนใจแก่บุคคลต่าง ๆ ในชุมชน เช่น โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการรำไทเก๊กของผู้สูงอายุบ้านจอมปิง และกำลังจะจัดทำโครงการการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กและเยาวชนด้านการอบรมวิชาการ อบรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการเรียนมีคุณธรรมมีสมาธิในการทำงาน นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอาชีพของตน

ความพึงพอใจผู้มาอบรมต่างเกิดความภาคภูมิใจในแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการต้อนรับและการบริการที่ดีได้รับประโยชน์ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวม

วิหารวัดบ้านจอมปิง



ป้าย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วัดจอมปิง





การจัดกิจกรรมของวัดจอมปิง การรำไทเก๊กกลุ่มผู้สูงอายุ



การได้รับการยอมรับ

ศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชนของหมู่บ้านจอมปิงและเป็นศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชนของตำบลนาแก้ว และวัดบ้านจอมปิงเป็นศูนย์ประสานงานให้กับพระวิทยากร กองทัพบกกรมกองทัพบกไทย บัณฑิตกษัตริย์ร่วมมือ โครงการอุปถัมภ์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างศูนย์การศึกษาครอบครัวและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สอดคล้องตามภารกิจของ กศน.

การศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้ชุมชน โดยเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเรียนรู้

การบริการต่อผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ มีมิตรไมตรี เป็นกันเอง ให้ความรู้และคำแนะนำที่ดี

การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ใช้หอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน และการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับวัด และกลุ่มผู้เรียนได้รับการยอมรับบันทึกข้อตกลงร่วมมือ โครงการอุปถัมภ์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ร่วมกับ วัดจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะกา จังหวัดลำปาง

การมีส่วนร่วมเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย

วัดจอมปิง ได้เป็นวัดจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์ ของโรงเรียนในตำบลนาแก้ว ที่มีโรงเรียนขยายโอกาส คือโรงเรียนบ้านสบตำและโรงเรียนนาแก้วประชารัฐ และเครือข่ายโรงเรียนระดับประถม 4 โรงเรียนในตำบลนาแก้ว นอกจากนี้วัดจอมปิงยังเป็นศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชนของตำบลนาแก้ว และเป็นศูนย์ประสานงานให้กับพระวิทยากร กองทัพบกกองทัพไทยจังหวัดลำปาง

บันทึกข้อตกลงร่วมมือ โครงการอุปถัมภ์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับ วัดจอมปิง หมู่ที่ 5 บ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะกา จังหวัดลำปาง

การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

วัดจอมปิงได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนและเยาวชนในชุมชนตำบลนาแก้วอย่างต่อเนื่องเป็นประจำตลอดเวลา และได้มีการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุโดยมีการออกกำลังกายกลุ่มผู้สูงอายุ ออกกำลังกาย เช่น การรำไทเก๊ก ทุกวัน พุทธ พุทธศัสน์ และวันศุกร์ ช่วงเวลา 09.00 – 11.30 น

กิจกรรมและกระบวนการที่เอื้อต่อการเรียนรู้

มีการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบลนาแก้ว เช่น โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในวัด โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะทำร่วมกับศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะกา และการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเยาวชนในตำบลนาแก้ว

ผู้มาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ

ได้มีนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในตำบลนาแก้วได้มาจัดกิจกรรมภายในวัดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ได้จากการจัดกิจกรรมการมาใช้บริการ

ผลที่เกิดขึ้นการเรียนรู้ การนำไปใช้ ความพึงพอใจ

ผู้มาร่วมกิจกรรมกับวัดจอมปิง นั้นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชนส่วนมาก ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เด็กมีความรักในพระพุทธศาสนา เนื่องจากก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้งภายในวัด จะต้องมีการนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ก่อนทุกครั้ง และการอบรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมทำให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจและสามารถนำหลักคำสอนไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและการทำงานของตนเองได้อย่างดี

